

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 47 và phương hướng nhiệm vụ tuần 48

I. Kết quả thực hiện tuần 47:

1. Công tác Phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan; xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ và nắm chắc tình hình công dân khi ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú tại các nhà trọ trên địa bàn để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho toàn dân ngay khi được phân bổ vắc xin, đảm bảo an toàn, hiệu quả;

Triển khai hoàn thiện khu cách ly f1 tại thôn Thạch Tân, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị cách ly cho 25 người.

2. Về kinh tế, Đầu tư và xây dựng:

Tiếp nhận và cung cấp giống từ nguồn bảo vệ đất trồng lúa vụ Đông Xuân năm 2021-2022 theo Công văn số 546/UBND-KT ngày 26/10/2021 của Phòng Kinh tế thành phố Tam Kỳ thôn Thái Nam và thôn Kim Đới.

Khảo sát duy tu sửa chữa các công trình trạm bơm điện để đảm bảo phục vụ cho nhân dân gieo sạ vụ Đông Xuân năm 2021-2022..

Phối hợp với Công Cổ phần công ích Tam Kỳ và Ban quản lý đầu tư và xây dựng tiếp tục đấu nối lại các vị trí điện chiếu sáng nhân dân đã gia cố đảm bảo để thấp sáng đường quê phục vụ nhân dân đi lại trong mùa mưa bão.

- Về công tác thu ngân sách:

Quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 18.395.000 đồng; Quỹ bảo trợ trẻ em đạt 18.395.000 đồng; Quỹ PCTT 19.600.000 đồng, đạt 52,97% kế hoạch, Thu môi trường 139.656.000 đồng, đạt 84,98% kế hoạch; Phí-Lệ phí 27.800.000 đồng, đạt 73,75%; Thuế ngoài Quốc doanh 255.000.000 đồng, đạt 128% kế hoạch; Thuế thu nhập cá nhân 121.000.000 đồng, đạt 148%; Thuế môn bài 17.000.000 đồng, đạt 94% kế hoạch; Thuế hoa lợi công sản 177.690.000 đồng, đạt 111%; Thu khác 143.750.000 đồng, đạt 131%; Hoàn chính kê khai bộ thuế phi nông nghiệp.

*** Công tác xây dựng Nông thôn mới:**

Triển khai tiêu chí cải tạo vườn tạp tại khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Kim Đới cung cấp cây giống và hướng dẫn nhân dân cải tạo vườn tạp. Vận động các hộ dân thực hiện di dời chuồng trại theo quy định.

3. Địa chính - Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường:

Tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác nhận nguồn gốc đất để cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân trên địa bàn.

Thường xuyên hướng dẫn thủ tục hành chính cho các hộ dân có nhu cầu liên quan đến thủ tục về đất đai, xây dựng; Cung cấp thông tin dữ liệu đất đai, xác nhận thông tin quy hoạch cho các hộ dân có nhu cầu; Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất chuyển trả trung tâm HCC thành phố Tam Kỳ.

4. Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư:

Tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác nhận nguồn gốc đất phục vụ công tác BT-GPMB dự án KCN Tam Thăng 1,2 và đường trục chính vào KCN Tam Thăng.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết đơn ông Trịnh Hùng, Nguyễn Văn thôn Tân Thái nằm trong phạm vi BT-GPMB dự án KCN Tam Thăng 2 và kiểm tra hoàn thiện hồ sơ BT-GPMB hộ ông Nguyễn Văn Thành và 32 hộ dân đất nông nghiệp thuộc đường trục chính vào KCN Tam Thăng mở rộng

4. Trật tự đô thị, xây dựng:

Phối hợp với Đội quy tắc đô thị thành phố, tổ trật tự đô thị xã đã kiểm tra, lập biên bản một số trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, xây dựng. Thường xuyên ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn.

Tổ chức triển khai tổ chức lực lượng hoàn thành việc tháo dỡ các công trình, cây cối do người dân trồng lấn chiếm đất công với diện tích vi phạm gần 1172m² đường DT615 đi KCN Tam Thăng.

Trình thành phố hồ sơ xử phạt các trường hợp chuyển mục đích không phép, lấn chiếm đất giao thông (3 trường hợp); trình cưỡng chế 02 trường hợp bà Hoa, ông Triều.

6. Văn hoá - Xã hội, LĐTB & XH:

*** Văn hóa:**

Thực hiện các quy định về vi phạm tiếng ồn theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. UBND xã Tam Thăng tuyên truyền các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã không gây ô nhiễm tiếng ồn và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19; Không tổ chức hát karaoke bằng loa kéo, các máy phát nhạc công suất lớn tại quán cà phê, hàng quán vỉa hè khi không đảm bảo cách âm; không sử dụng loa phát nhạc quảng cáo tại cửa hàng, cơ sở kinh doanh... vượt quá mức quy định gây ồn, ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư xung quanh. Quyết định số 7605/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc tạm dừng và hạn chế một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, thực hiện 5K để phòng, chống dịch Covid-19;

Triển khai dọn vệ sinh và chuẩn bị các điều thực hiện theo kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 26/11/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc tiếp nhận, cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố Tam Kỳ trên địa bàn xã Tam Thăng.

*** Công tác LĐTB&XH:**

Hoàn chỉnh hồ sơ mai táng phí đối với người có công và hồ sơ hưởng tuất đối với thân nhân khi người có công từ trần: 01 trường hợp và người cao tuổi 01 trường hợp.

Rà soát danh sách người đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội, chính sách ưu đãi người có công với người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng để khẳng định lại không có đối tượng đang hưởng tuất bảo hiểm xã hội đồng thời hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi; đối tượng là người có công và thân nhân đồng thời hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cho người khuyết tật và báo cáo về Phòng LĐTB&XH thành phố.

Lập danh sách đề nghị cắt giảm tháng 12 đối với người có công và đối tượng Bảo trợ xã hội.

7. Công tác nội chính, Cải cách TTHC:

Thường xuyên hướng dẫn cho nhân dân thực hiện và giải quyết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực theo quy định; Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các quy trình đăng nhập giải quyết hồ một cửa điện tử; Tổ thanh niên xung kích triển khai hướng dẫn cho nhân dân thực hiện nộp hồ sơ một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 “mô hình không dân không viết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trên lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch theo kế hoạch đã đề ra;

8. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư: Tập trung kiểm tra, rà soát các đơn thư tranh chấp đất đai, kiến nghị, phản ánh của nhân dân trên địa bàn để giải quyết dứt điểm

trong năm 2021. Giải quyết đơn của ông Hùng, ông Vân thôn Tân Thái liên quan đến BT-GPMB KCN Tam Thăng. Giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Liễu với ông Dương thôn Thạch Tân; giữa ông Hùng (Trà My) và ông Lộc, ông Tranh thôn Thái Nam

9. Nhiệm vụ Quốc phòng: Trực sẵn sàng chiến đấu tại cơ quan, phối hợp với Công an thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn kiểm tra ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn; Triển khai thâm nhập quân và nắm tình hình thanh niên chuẩn bị tốt các điều kiện gọi khám NVQS năm 2022 và rà soát thanh niên khám NVQS tiêm vắc xin Covid-19 đảm bảo công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu.

10. An ninh chính trị và trật tự ATXH:

Phối hợp với các ngành liên quan tập trung tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; Kiểm tra, rà soát các các nhà trọ, nắm kỹ các công dân về từ các vùng dịch nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn nhất là các trường hợp F0, F1, F2 hướng dẫn đưa cách ly theo quy định.

Phối hợp với đội liên ngành phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố triển khai thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, đất đai theo quy định. Triển khai kế hoạch xây dựng lực lượng đội dân phòng trong công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn và thay đổi 01 công an viên thôn Mỹ Cang. Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động quá thời gian quy định theo hỉ đạo của UBND thành phố Tam Kỳ tại Công văn số 2865/UBND-VP ngày 12/11/2021.

11. Tồn tại và nguyên nhân:

***Tồn tại:**

- Giải ngân nguồn kinh phí KDC NTM kiểu mẫu thôn Kim Đới chậm.
- Công tác phối hợp vận động nhân dân di dời mồ mã tại khu Cồn Mò thôn Thái Nam phục vụ BT-GPMB KCN Tam Thăng 1 mở rộng còn chậm tiến độ đề ra.
- Trật tự đô thị trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp chưa có giải pháp xử lý dứt điểm nhất là từ ngã tư ĐT615 đi KCN Tam Thăng.
- Triển khai điều tra, thu thập thông tin nhân dân tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chưa chặt chẽ; Không nắm số lượng người tiêm 1 mũi, 2 mũi và số lượng người chưa tiêm gây khó khăn trong việc triển khai tiêm vắc xin toàn dân.

*** Nguyên nhân:**

Công tác phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân liên quan đến di dời mồ mã khu Cồn Mồ thôn Thái Nam và các khu vực đất công chưa được thường xuyên và chưa kịp thời dẫn đến chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Lực lượng tham gia xử lý trật tự đô thị, xây dựng trên địa bàn mỏng gây khó khăn trong lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng, mặt khác một số dân xây dựng vào các ngày thứ 7 và chủ nhật rất khó khăn trong công tác lập biên bản xử lý vi phạm.

Khối lượng công việc cuối năm quá nhiều, mặt khác trong tuần chủ yếu tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tuần 48

STT	Nội dung	Người chủ trì	Người phối hợp, tham mưu	Thời gian hoàn thành
1	<p>- Chỉ đạo Tổ giám sát cộng đồng thường xuyên giám sát các trường hợp từ các tỉnh thành trên cả nước về tại địa phương khai báo y tế và cách ly theo quy định; Tiếp tục tiêm vắc xin Covid-19 cho toàn dân; Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; Tiếp tục triển khai thực hiện theo Hướng dẫn 282/HD-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ về một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 áp dụng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ;</p> <p>- Tổ tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn xã Tam Thăng tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định tạm dừng nêu trên; Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng, chống dịch</p>	- Đc Thắng	- Đ/c Tân, Trưởng trạm Y tế, các Thành viên BCD	- Thường xuyên

	<p>Covid – 19 và tiếp tục triển khai kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 26/11/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc tiếp nhận, cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố Tam Kỳ trên địa bàn xã Tam Thăng.</p> <p>Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành khu cách ly.</p>			
2	Tổng kết sản xuất Nông nghiệp năm 2021 và triển khai công tác sản xuất năm 2022. Chỉ đạo HTX Tam Thăng 1 để quản lý vận hành phục vụ nhân dân sản xuất	- Đ/c Thăng	- Đ/c Pháp	
3	<p>- Tiếp tục triển khai các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân tiếp tục di dời chuồng trại; Tập trung giải ngân vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, KDC NTM kiểu mẫu và các nguồn vốn theo quy định</p> <p>- Hoàn thành các hồ sơ liên quan để phục vụ đoàn thành phố về thẩm định hoàn thành KDC NTM kiểu mẫu thôn Mỹ Cang</p>	<p>- Đ/ Sử</p> <p>- Đ/ Sử</p>	<p>- Đ/c Pháp, Đ/c Trung</p> <p>- Đ/c Pháp</p>	
4	Lập kế hoạch dùng nước và dự toán cho các công trình thủy lợi năm 2022 trình phòng Kinh tế thành phố phê duyệt. Lập Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông nội đồng năm 2021 trình phòng QLĐT thành phố Tam Kỳ thẩm định và phê duyệt đầu tư	- Đ/ Sử	- Đ/c Pháp	
5	Phối hợp với Đội quy tắc đô thị thành phố và các phòng, ban chuyên môn	- Đ/c Sử, Thăng	- Đ/c Tiên, Lục Vinh; Tổ trật tự	- Trong tuần

	<p>thành phố xử lý các trường hợp xây dựng, lấn chiếm đất trên địa bàn; Xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép trên địa bàn; Tiếp tục triển khai ra quân lập lại TTĐT trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi đi KCN Tam Thăng, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán kinh doanh; Kiểm tra, lập biên bản một số trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn. Hoàn thành hồ sơ liên quan để thực hiện giải phóng mặt bằng các khu vực đất công để tổ chức đấu giá cho thuê theo quy định</p> <p>- Kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai hộ ông Triều khu Thao Lao.</p>		đô thị, Công an, Quân sự	
6	<p>Triển khai san lấp mặt bằng chuẩn bị các điều kiện tiến hành tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng để nhân dân có nhu cầu đăng ký buôn bán, kinh doanh theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/7/2021 của HĐND xã Tam Thăng về thống nhất chủ trương triển khai thực hiện phương án đấu giá cho thuê mặt bằng để kinh doanh thương mại, dịch vụ tại khu vực mặt tiền đường ĐT615 đi KCN Tam Thăng.</p>	- Đ/c Sử	- Đ/c Tiên, Lục, Phương	
7	<p>- Tổ chức họp hội đồng tư vấn đất đai dự án KCN Tam Thăng 1,2, dự án đường trục chính vào KCN Tam Thăng mở rộng và lấy ý kiến khu dân cư liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân trên địa bàn. Kiểm tra xử lý hồ sơ cấp giấy HCC; Hoàn thành báo cáo đất công ích 5% trình HĐND xã.</p>	- Đ/c Sử	- Đ/c Tiên, Pháp	

	- Hoàn thiện hồ sơ niêm yết hộ ông Phan Ngọc Lê, Ông Tư, Ông Dự, 34 thửa đất nông nghiệp 11ha; Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ ông Hồ Quân thuộc KCN Tam Thăng 1.	- Đ/c Sử	- Đ/c Tiên,	
8	Cung cấp bài viết, đăng tin trên website của xã	- Đ/c Thắng	- Đ/c Tân và CBCC	Hàng ngày
9	Phối hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ kiểm tra hoàn thành phương án “Dồn điền, đổi thửa” 30 ha tại thôn Thái Nam;	- Đ/c Sử	- Đ/c Pháp	
10	Kiểm tra, rà soát đơn thư tranh chấp, kiến nghị, phản ánh của nhân để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2021 không để mang sang năm 2022	- Lãnh đạo UBND	- Đ/ Chương	
11	Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết thực hiện các Nghị quyết của tỉnh về giảm nghèo; Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: 02 trường hợp; Ban hành Quyết định công nhận hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã; Họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.	- Đ/c Thắng	- Đ/c Lâm	
12	Tập trung rà soát các ông dân từ các tỉnh, thành phố đến lưu trú tại xã Tam Thăng để thực hiện khai báo y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện thường xuyên tiếp công dân, giải quyết các trường hợp đăng ký tạm trú, xác nhận thông tin cá nhân; Phối hợp với các lực lượng có liên quan tuần tra, kiểm soát ANTT tại địa bàn đặc biệt là các tụ điểm phức tạp về ANTT; Thực hiện nghiêm công tác trực ban, trực chiến, trực chỉ	- Đ/c Trường, Sửu	LL công an viên, thôn đội	

	huy; Công an, Quân sự tuần tra, kiểm soát địa bàn đảm bảo tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn xã;			
13	<p>Công an, quân sự và đội liên ngành phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động quá thời gian quy định theo chỉ đạo của UBND thành phố Tam Kỳ tại Công văn số 2865/UBND-VP ngày 12/11/2021</p> <p>- Nắm kỹ và theo dõi tình hình thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2022, hoàn thành lý lịch cho thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ 2022</p>	<p>- Đ/c Thắng</p> <p>- Đ/c Sử</p>	<p>- Đ/c Trường, Sĩ; Đội kiểm tra liên ngành</p> <p>- Đ/c Sử</p>	- Thường xuyên
14	Tiếp tục triển khai tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn xã kiên quyết xử lý nghiêm các nhóm trẻ vi phạm hoặc không đủ điều kiện hoạt động theo quy định	- Đ/c Thắng	- Đ/c Tân, Đội liên ngành của xã	
15	Tiếp tục triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ phần mềm một cửa điện tử và DVC trực tuyến mức độ 3,4 theo quy định	- Đ/c Sử	- Các đ/c CB, CC: TP-HT, ĐC-XD; VHXH	
16	Ký hồ sơ dẫn dắt thực hiện đúng quy định: Công chức địa chính hoặc trưởng thôn			
17	Sao lục hồ sơ cấp đất di dân bên khu vực Thao Lao	- Đ/c Sử	- Đ/c Lục	
18	Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư hạ tầng giao thông giai đoạn 2018-2021 và dự kiến giai đoạn 2022-2025 để làm việc với các doanh nghiệp	- Đ/c Sử	- Đ/c Trung	
19	Báo cáo tình hình xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, hộ nghèo trên	- Đ/c Thắng	- Đ/c Lân	

	địa bàn xã thời gian qua và dự kiến giai đoạn 2022-2025 để làm việc với doanh nghiệp			
20	Hoàn chỉnh báo cáo về kết quả làm việc với 8 thôn về tình hình trật tự xây dựng không phép	- Đc Sử	- Đc Lục	

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, yêu cầu cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách chủ động tham mưu các nhiệm vụ được phân công và các nhiệm vụ khác được lãnh đạo UBND xã giao trong Qoffice và giao trực tiếp đảm bảo tham mưu giải quyết đúng thẩm quyền, thời gian và chất lượng. Định kỳ vào chiều thứ 6 hằng tuần, báo cáo kết quả để Văn phòng tổng hợp, tham mưu nội dung họp giao ban.

Giao Tổ công vụ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban hằng tuần.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 47, nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 48. Yêu cầu cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy, TTHĐND, MTTQ;
- CT, PCT UBND;
- Các ngành, đoàn thể, các thôn;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**